

## **Đảng ủy xã Hàm Liêm tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người**

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác và thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022); sáng ngày 19/5/2022, tại Nhà truyền thống xã, Thường trực Đảng ủy xã đã long trọng tổ chức buổi lễ báo công dâng Bác, vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Thành phần tham dự buổi lễ gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã; tất cả cán bộ, công chức, không chuyên trách xã và Bí thư các chi bộ trực thuộc.



*Hình ảnh: đ/c Nguyễn Minh Trí, HUV, Bí thư Đảng ủy xã (ở giữa), đ/c Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã và đ/c Huỳnh Văn Tèo, Chủ tịch UBMTTQVN xã thắp hương tưởng nhớ Bác tại buổi lễ*

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Trí, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã thay mặt toàn Đảng bộ báo cáo với Bác về những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đạt được trong năm 2021 cũng như trong những tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế mà cấp ủy, chính quyền cần phải nghiêm túc khắc phục trong thời gian đến.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, cấp ủy, chính quyền, toàn thể cán bộ đảng viên luôn hướng về anh linh của Bác, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã hiến dâng cả đời mình cho độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Chúng cháu mãi mãi khắc ghi những lời dạy của Người, cố gắng làm theo tấm gương đạo đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Bác bằng

những việc làm thiết thực hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tu dưỡng dần hoàn thiện mình theo lời dạy và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, không ngừng học tập trao dồi kiến thức chuyên môn, học đi đôi với hành, luôn chủ động, sáng tạo dám nghĩ dám làm và làm việc đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Buổi lễ là một trong những sinh hoạt chính trị thiết thực của Đảng bộ hưởng ứng việc *“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*.